

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์วาระพิเศษ

ครั้งที่ 1 / 2565

ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Zoom Meeting

ผู้มาประชุม

1. ผศ.ดร.บุรินทร์	เปล่งดีสกุล	คณบดี	ประธาน
2. ผศ.วิจิตร	วินทะไชย	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
3. รศ.ดร.จตุพร	สีม่วง	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา	
4. ผศ.ดร.ปรีชาวุฒิ	อภิระติง	รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ- สร้างสรรค์	
5. ผศ.ดร.นงนุช	ภูมาลี	กรรมการ	
6. รศ.ธรรณัฐ	หินอ่อน	กรรมการ	
7. รศ.ดร.ดวงจันทร์	นาชัยสินธุ์	กรรมการ	
8. นางสาวปรีชาต	การปลื้มจิตต์	รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ดร.กฤษฎา	วงศ์คำจันทร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. นายภัทร์	คชภักดี	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. ผศ.พชญ	อัคพรามพันธ์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

1.1 การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า มติ ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษานี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่น

1 ทั้งรัฐและเอกชนทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
 2 มีแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การใช้ระบบออนไลน์เข้ามา
 3 แทนที่การเรียนในห้อง การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหลักสูตรระยะสั้นประกอบการเรียนรู้ทฤษฎี
 4 ร่วมกับการฝึกปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรม สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เป็นที่ยอมรับจาก
 5 ภาคอุตสาหกรรมมาเป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาได้ ลดจำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและลด
 6 เวลาหลักสูตรในการเรียนให้เหลือเพียง 3 ปี หรือน้อยกว่า

7 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

8 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

9

10 1.2 การคืนเงินค่าเทอมของนักศึกษา

11 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า การคืนเงินค่าเทอมของนักศึกษา เนื่องจากไม่มี
 12 ระเบียบการคืนเงินค่าเทอม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้เป็นการให้ทุนการศึกษา 20% ทุกระดับชั้น รวม
 13 นักศึกษาต่างชาติ กรณีผ่อนผันจะไม่ได้ส่วนลด จนกว่าจะผ่อนผันเรียบร้อยถึงจะได้ส่วนลด กำหนดยื่นคำ
 14 ร้องภายใน 3 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 สัดส่วนการให้ทุน มหาวิทยาลัย 10% คณะ 10%

15 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

16 **มติ** ที่ประชุมรับทราบ

17

18 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

19 -

20

21 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

22 3.1 การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2565

23 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
 24 องค์การระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
 25 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เรื่อง ก้าวต่อไป
 26 ของอนาคตอุดมศึกษาไทย สมาคม ควอท ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาจารย์ซึ่งถือเป็นปยุชนียบุคคลที่
 27 สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
 28 สถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัดโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2565 กองทรัพยากรบุคคล
 29 จึงขอเชิญชวนมายังคณะฯ เพื่อโปรดเสนอชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นต้นแบบ ด้านการสอน
 30 เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
 31 วาระการประชุม

32 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

33 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบชื่อ ศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

34

1 **3.2 พิจารณาคณะสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง**
 2 **อาจารย์**

3 รศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
 4 ประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ได้พิจารณาเสนอคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
 5 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ 1 อัตรา โดยมีมติให้หลักสูตรฯ
 6 พิจารณาปรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครใหม่อีกครั้ง โดยให้พิจารณาในข้อ 1.4 ให้ระบุคุณสมบัติปริญญาเอก
 7 ให้ชัดเจน หากดำเนินการแก้ไขแล้วให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะในคราวถัดไป นั้น
 8 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
 9 การประชุม

10 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

11 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครพนักงาน
 12 มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อ 5 มี
 13 ผลงานวิจัย หรือผลงานด้านภาพยนตร์ หรือได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับชาติหรือนานาชาติที่เผยแพร่
 14 แล้ว (เอกสารประกอบ)

15
 16 **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

17 **4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์**
 18 **บทความและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มข.**

19 รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมความว่า เนื่องด้วยวารสารศิลปกรรมศาสตร์
 20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเป็นวารสารระดับชาติได้รับการ รับรองคุณภาพวารสารตามมาตรฐานของศูนย์
 21 ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index-TCI) ให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และ
 22 สังคมศาสตร์ นั้น เพื่อให้อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความและ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ สอดคล้อง
 23 กับสถานการณ์ปัจจุบัน วารสารจึงขอปรับอัตราดังกล่าว ดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
ค่าตีพิมพ์บทความ	1,500 บาท ต่อ 1 บทความ	2,000 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	500 บาท ต่อ 1 บทความ	1,000 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าตรวจสอบการอ้างอิง	200 บาท ต่อ 1 บทความ	200 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าตรวจสอบภาษาอังกฤษ	-	200 บาท ต่อ 1 บทความ
ค่าสมัครสมาชิก	180 บาท ต่อ 1 ปี (2ฉบับ)	250 บาท ต่อ 1 ปี (2ฉบับ)

24 ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

25 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

26 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

27

4.2 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 1/2565) เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้กรรมการประจำส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามแบบเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

4.3 ผลการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามที่ได้กำหนดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ จากอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเสนอชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่คณะฯกำหนด (Google Form) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า รศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ได้รับการเสนอชื่อ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.



(นางสาวปรีชาต การปล้ำจิตต์)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

นางอรจิรา หัตถพนม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม